



Title :	รักษาโรคด้วย “ผึ้งบำบัด” ที่ รพ. มพล.
Subject Heading 1 :	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 2 :	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Source :	นครเชียงราย, ปีที่ 22 ฉบับที่ 730 เดือนพฤษภาคม 2554 หน้า 8
Date :	

รักษาโรคด้วย “ผึ้งบำบัด” ที่ รพ. มพล.

นพ.สุวิทย์ กาญจนเมธากุล คณบดีสำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการรักษาโรคพิษผึ้ง หรือ “ผึ้งบำบัด” (Apitherapy) โดยทีมแพทย์ซึ่งได้รับการอบรมการรักษาด้วยพิษผึ้งจากประเทศจีน เปิดทำการรักษา ในวัน จันทร์ พุธ และศุกร์ 09.00-12.00 น. ในระยะแรกทำการรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (พ.ศ.-ม.ย.)

โรคที่เหมาะสมแก่การรักษาด้วยผึ้งบำบัดแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มอาการปวด และอาการชา ได้แก่ ปวดศีรษะเรื้อรัง ไมเกรน ปวดเอว ปวดไหล่ ปวดขา ปวดต้นคอ

ปวดประจำเดือน คอตกหมอน อาการมือชาเท้าชา กลุ่มต่อมาคือกลุ่มอาการ ไซซ้อ ไซซ้ออักเสบรูมาตอยด์ ไซซ้อ อักเสบ โรคข้อเข่าเสื่อม นิ้วล็อก เส้นเอ็นอักเสบ โรคเกาต์ และกลุ่มสุดท้ายคือโรคและอาการอื่นๆ เช่น ริคตีลวง ตะคริวบ่อย ไซนัสอักเสบ นอนกรน เลิกบุหรี่ อัมพฤก อัมพาต ผู้มีบุตรยาก โรคอัลไซเมอร์

คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกล่าวว่าจากการเปิดทำการรักษาด้วยผึ้งบำบัดแล้ว ยังมีความ ตั้งใจที่จะ ทำการศึกษาวินิจฉัยการนำผลิตภัณฑ์จากผึ้ง, น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง พรอพอลิส ไซผึ้ง และ พิษผึ้งเพื่อใช้ในการรักษา ร่วมกับนายประเสริฐ นพคุณขจร ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน การบำบัดโดยใช้ผึ้ง และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร ก่อนหน้านี้นี้ได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องผึ้งบำบัด ให้แก่นักศึกษาด้านสุขภาพ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึงได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปทำการรักษาด้วยพิษผึ้ง ณ บริเวณ สวนดงและ โคม อนุชนคนเดิน จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในการเข้ามาขอรับการรักษาทั้ง บริเวณหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้เจ็บป่วยในหลายอาการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีอาการปวดข้อ ปวดเข่า และไมเกรน

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0-5391-6822-3, โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0-5391-7581.